

Mateo 24

Ang mga comments ko ay nasa BOLD

Binigyan ng ating Panginoong Jesus ang Kanyang mga disipulo at tayong lahat ng mga dakilang babala tungkol sa mangyayari sa mga susunod na araw. Kinuha ko ang babalang ito at ginamit ang mga modernong karanasan sa araw upang ipakita na pumapasok tayo sa oras na binabalaan ni Jesus, na ipinapakita na nangyayari bago ang Dakilang Kapighatian at bago ang Kanyang pagbabalik upang tipunin ang mga banal.

Mateo 24:1-51

1 At lumabas si Jesus, at umalis sa templo: at ang kaniyang mga alagad ay lumapit sa kaniya upang ipakita sa kaniya ang mga gusali ng templo.

2 At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng bagay na ito katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang maiiwan dito na isang bato sa ibabaw ng isa pa, na hindi ibubuwal.

70 AD

3 At habang siya'y nakaupo sa bundok ng mga Olibo, ay nagsiparoon sa kaniya ang mga alagad nang magsarili, na nagsasabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanlibutan?

4 At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mag ingat kayo na huwag kayong linlangin ng sinuman.

5 Sapagka't marami ang darating sa aking pangalan, na magsasabi, Ako ang Cristo; at madadaya ang marami.

Maraming tao sa pamamagitan ng mga taon na namatay dahil nakinig sila sa kanilang ministro, kahit na ang ministro ay tumigil sa paggamit ng bibliya upang mamuno mula sa. Marami sa mga tinatawag na ministrong ito ang kumbinsido sa kanilang mga alagad na sila ay si Cristo. Narito ang ilan sa mga ito.

JONESTOWN - Nobyembre 18, 1978 Isang lalaking kilala bilang reverend Jim Jones ang nagtulak sa 918 tagasunod sa isang mass murder-suicide na kilala ngayon bilang "Jonestown Massacre" noong Nobyembre 18, 1978. Karamihan ay namatay sa pamamagitan ng pag-inom ng cyanide na may halong Kool-Aid.

BRANCH DAVIDIANS - 1959-1993 Nabuo sa pamamagitan ng charismatic lider David Koresh matapos ang kanyang pagpapaalis mula sa Seventh Day Adventist Church, ang Branch Davidians ibinahagi ng isang paniniwala na ang katapusan ng mundo ay malapit na. Koresh, inaangkin na siya ay isang mesiyas na nagsalita ng tunay na salita ng Diyos. 76 katao ang namatay dahil sa sunog at dahil sa pagpapakamatay.

HEAVEN'S GATE - 1974-1997 Sa paghahanap ng kahulugan sa pamamagitan ng kosmos at extraterrestrial life, pinangunahan ng dating propesor ng University of St. Thomas (Houston) na si Marshall Applewhite ang dose dosenang tao sa isang kulto na kilala bilang "Heaven's Gate."

Matapos uminom ng isang halo ng cyanide, pineapple juice at vodka noong Marso 26, 1997, 39 katao ang namatay, kabilang ang Applewhite, sa Rancho Santa Fe, California.

I Ni Juan 4:1-6

1 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawa't espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming bulaang propeta ang nangalabas sa sanglibutan. **Ang bawat tao ay may pananagutan para sa kanilang sariling kaligtasan. Dapat nating tiyakin na ang mga pinunong ating pinakikinggan ay sumusunod sa mga yapak ni Jesus, ang Cristo. Kung hindi sila, pagkatapos ay kailangan mong makahanap ng isang ministro iyon ay.**

2 Sa pamamagitan nito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: Ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Dios: **Ang pagpapahayag kay Cristo ay higit pa kung gayon ay makatarungang mga salita, ito ay pamumuhay sa pamamagitan ng bawat Salita ng Diyos.**

3 At ang bawa't espiritung hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay hindi sa Dios: at ito ang espiritung yaon ni anticristo, na inyong narinig na ito'y darating; at kahit ngayon ay nasa mundo na. **Si Satanas ay nasa mundo mula nang siya ay itinapon sa langit, kaya ang espiritu ng anticristo ay narito mula pa noong panahong iyon at lumalaki sa buong mundo ngayon.**

4 Kayo'y sa Dios, maliliit na bata, at sila'y inyong pinagtagumpayan: sapagka't higit na dakila ang nasa inyo, kay sa kaniya na nasa sanglibutan.

5 Sila'y mula sa sanglibutan: kaya't nagsasalita sila tungkol sa sanglibutan, at dinirinig sila ng sanglibutan.

6 Tayo ay sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay nakikinig sa atin; ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa pamamagitan nito nalalaman natin ang diwa ng katotohanan, at ang diwa ng kamalian. **Kapag ang isang tao ay hindi makikinig sa Katotohanan ng Diyos, kung gayon wala silang Banal na Espiritu.**

Bumalik sa Mateo 24

6 At kayo'y makaririnig ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan: tingnan ninyo na huwag kayong magulo sapagka't ang lahat ng mga bagay na ito ay tiyak na mangyayari, nguni't ang wakas ay hindi pa.

Mayroong hindi bababa sa 15 digmaan na nangyayari sa mundo ngayon.

1. **Somalia digmaang sibil sa Africa.** Warlords laban sa gobyerno.
2. **SOUTH SUDAN CIVIL WAR, AFRICA**
3. **INSTABILITY IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, AFRICA,** Democratic Forces for the Liberation of Rwanda and the Ugandan Allied Democratic Forces ay patuloy na lumilikha ng marahas na labanan sa regular na batayan dito, na umaatake sa umiiral na pamahalaan.
4. **ANG DIGMAANG CABINDA SA ANGOLA, AFRICA.** Nakikipaglaban si Cabinda para maging independent.
5. **DIGMAAN SA DARFUR, AFRICA** inilunsad ng sandatahang lakas ng Sudan ang pag atake sa Darfur noong Enero 2016, at patuloy na pag atake.

6. **ANG HYBRID WAR SA AFRICA.** Ang tunggalian ay sa pagitan ng kasalukuyang pamahalaan sa Mozambique at ng Mozambican National Resistance Movement, RENAMO
7. **KAGULUHAN SA KASHMIR SA INDIA.** Labanan sa pagitan ng mga separatista at gobyerno.
8. **DIGMAANG SIBIL SA MYANMAR, ASYA,** ANG Myanmar, na dating kilala bilang Burma, ay aktibong nakikipagdigma sa loob ng ilang dekada. Sumiklab ang Digmaang Sibil sa bansa mula pa noong 1948.
9. **WEST PAPUA CIVIL WAR SA ASYA.**
10. **AY NASA UKRAINE.**
11. **LABANAN SA PERU, SOUTH AMERICA**
12. **ANG NORTH CAUCASUS INSURGENCY SA RUSSIA,** terorista labananlaban sa Russian hukbo.
13. **ANG WAR ON TERROR SA EGYPT.**
14. **TENSYON MILITAR SA SILANGANG CHINA SEA.** Nagkaroon ng mga maliliit na sea skirmishes dahil sa tensyon sa pagitan ng bansa.
15. **PATULOY ang mga labanan sa Nagorno Karabakh** dahil sa tensyon sa pinagtatalunang rehiyong ito ng hangganan sa pagitan ng Armenia at Azerbaijan, kahit na sa ilalim ng kasunduan sa tigil putukan.

May mga digmaan na nagngangalit sa buong mundo na lumilikha ng nakamamatay na salungatan bawat solong araw. Pinaslang, pinahihirapan, at pinaalis ang mga sibilyan dahil sa terorismo, kawalan ng katatagan ng gobyerno at paglabag sa karapatang pantao.

Mateo 24, talata 7 Sapagka't ang bansa ay magsisibangon laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian: at magkakaroon ng mga taggutom, at mga salot, at mga lindol, sa iba't ibang dako.

Ang mga bansang nakalista sa ibaba ay palaging nagbabanta sa isa't isa, at ito ay magpapatuloy.

Russia kumpara sa US & iba pang mga bansa.

Tsina kumpara sa US

Mga Bansang Arabo kumpara sa Israel

Russia vs. Ukraine ay nagdulot ng kakulangan sa pagkain.

Sampung bansa ang nai-iisa bilang partikular na nasa panganib, dahil sa malaking kakulangan sa pagkain na nagresulta sa malaking gutom sa taong ito: Yemen, Demokratikong Republika ng Congo, Afghanistan, Venezuela, Ethiopia, South Sudan, Sudan, Syria, Nigeria at Haiti.

Kapag idinagdag sa 821 milyong tao na talamak na gutom, ang sitwasyong iyon will itulak ang higit sa 1 bilyong tao sa matinding sitwasyon.

Sa katunayan, ang World Health Organization ay gumawa ng mga pahayag na t he mundo ay nahaharap sa maraming mga gutom ng "biblical proportions" sa isang bagay lamang ng mga buwan.

Malayo pa sa katapusan ang coronavirus pandemic at patuloy pa rin itong nagiging sanhi ng pagkamatay sa buong mundo.

The UN ay nagbabala ed na ang coronavirus pandemic ay itulak ang isang karagdagang 130 milyong mga tao sa bingit ng gutom.

May iba pang mga sakit na patuloy na pop up sa buong mundo ngayon na nakakaapekto sa mga tao at hayop.

#1 "Hindi maipaliwanag na Hepatitis"

Iniulat ng World Health Organization na wala pang isang buwan halos 170 bata sa buong mundo ang nagkaroon ng "unexplained hepatitis."

#2 Ang Japanese Encephalitis ay nangyayari sa iba't ibang lugar sa buong mundo.

#3 Ang Ebola ay lumalabag sa maraming bansa.

#4 Dahil sa H3N8 Bird Flu ay maraming manok, pabo at iba pang ibon ang kailangang patayin dito sa U.S.A. at iba pang bansa.

#5 Ang Sakit na Misteryo na Nagpapatay sa mga Kabayo in Colorado U.S.A.

#6 Ang monkey Pox ay lumalabag sa mga lalaking homosekswal sa U.S.A. at iba pang mga bansa.

Ilan lamang ito sa mga alam natin.

Sa paligid ng 500,000 lindol, menor de edad o pangunahing, ay nangyayari sa Earth bawat taon, tungkol sa 100,000 na kung saan ay nadama, habang sa paligid ng 100 sanhi ng pinsala. Bumubuhay ang mga bulkan sa buong mundo.

Magpatuloy sa Mateo 24

Verse 8 Ang lahat ng ito ay simula ng mga kalungkutan. **Binabalaan tayo ni Jesus na ito ay simula pa lamang ng mga malalaking sakuna na nangyayari.**

Verse 9 Kung magkagayo'y ibibigay nila kayo upang kayo'y paghihirapan, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. **Habang lumalayo ang mundo sa Diyos, ang Kanyang mga tao ay magiging mas malalaking kaaway ng mundo.**

Daniel 7:19-22

19 Nang magkagayo'y malalaman ko ang katotohanan ng ikaapat na hayop, na iba sa lahat ng iba, na labis na kakilakilabot, na ang mga ngipin ay bakal, at ang kaniyang mga kuko ay tanso; na nilamon, pinagputolputol, at tinatakan ng kanyang mga paa ang nalalabi;

20 At sa sampung sungay (**sampung bansa**) na nasa kaniyang ulo, at sa isa na umahon, at sa harap niya'y nahulog ang tatlo maging ng sungay na yaon na may mga mata, at isang bibig na nagsalita ng mga dakilang bagay, na ang pagtingin ay mas matigas kaysa sa kaniyang mga

kapwa. **(Ang sungay na binabanggit dito ay ang hayop, isang tao na babangon upang pamunuan ang ilang bansa na piniling sumunod sa kanya.)**

21 Namasdan ko, at ang sungay ding iyon ay nakipagdigma sa mga banal, at nanaig laban sa kanila; **Ang hayop na kasama ni Satanas na nangunguna sa kanya ay magsisikap na lipulin ang lahat ng bayan ng Diyos sa 3 1/2 taon ng malaking kapighatian.**

22 Hanggang sa dumating ang Matanda sa mga araw (**Jesus**), at ang paghatol ay ibinigay sa mga banal ng Kataastaasan; **(Lahat ng mga banal na nasa unang pagkabuhay na mag uli)** at dumating ang panahon na ang mga banal ay nagmamay ari ng kaharian. **(Maglilingkod tayo bilang mga hari at saserdote sa 1000 taong paghahari kasama ni Cristo.)**

Apocalipsis 13:4-8

4 At kanilang sinamba ang dragon na nagbigay ng kapangyarihan sa hayop: at kanilang sinasamba ang hayop, na nagsasabi, Sino ang katulad ng hayop Sino ang may kakayahang makipagdigma sa kanya? **(Kapag naitayo na ang rebulto ng hayop, ang mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay ibibigay ang kanilang sarili sa hayop at kay Satanas.) Ang hayop ay magkakaroon ng kapangyarihang makipagdigma at lipulin ang mga tumangging sumamba sa kanya o maglilingkod sa kanya.**

5 At binigyan siya ng bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay at mga kalapastanganan; at kapangyarihan ang ibinigay sa kanya upang magpatuloy ng apatnapu't dalawang buwan. **(Ang hayop ay papayagang magpatuloy sa loob ng 3 1/2 taon. Magsasalita siya laban sa Diyos at susubukang ibalik ang mundo laban kay Jesus at sa Diyos.**

6 At binuksan niya ang kaniyang bibig sa paglapastangan sa Dios, upang lapastanganin ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang tabernakulo, at ang mga nananahan sa langit.

7 At ibinigay sa kaniya na makipagdigma sa mga banal, at daigin sila: at binigyan siya ng kapangyarihan sa lahat ng lahi, at mga wika, at mga bansa. **Papayag ang Diyos na gawin ito ng taong ito sa pamamagitan ng 3 1/2 taon ng malaking kapighatian.**

8 At lahat ng nananahan sa lupa ay sasamba sa kaniya, na ang mga pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Korderong pinatay mula nang itatag ang sanglibutan. **Ang aklat ng buhay ay kung saan nakasulat ang ating mga pangalan kapag tinanggap natin ang Banal na Espiritu ng Diyos.**

Bumalik sa Mateo 24

Verse 10 At kung magkagayo'y marami ang magagalit, at magkakanulo sa isa't isa, at mangagpopoot sa isa't isa.

Nagsalita si Jesus tungkol sa mga pagtataksil na nangyayari kapag lumala ang panahon.

Marcos 13:12-13

12 Ngayon, ang kapatid ay magtataksilan sa kapatid hanggang sa kamatayan, at ang ama ay ang anak; at ang mga anak ay magsisibangon laban sa kanilang mga magulang, at papatayin sila.

13 At kayo'y kapopootan ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan: nguni't ang magtitiis hanggang wakas, ay siya ring maliligtas. **Gaano man ito kasama, kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya at tumakbo sa takbuan hanggang sa pinakadulo gaya ng isinulat ni Apostol Pablo.**

Bumalik sa Mateo 24

Verse 11 At maraming bulaang propeta ang babangon, at dadayain ang marami. **Ito ang pangalawang babala ng panlilinlang ng mga bulaang propeta. Ang una ay bumalik sa talata 4 & 5. Tatalakayin ko pa ito sa talata 24 pagdating natin doon.**

Verse 12 At dahil sa ang kasamaan (**kasalanan**) ay sasagana, ang pag ibig ng marami ay lalamig. **Kapag naging masama ang sitwasyon sa mundo, maraming tao ang tatalikod sa Panginoon at susuko.**

Kapag mainit ang waks, ito ay nababaluktot. Ngunit kapag malamig, mahirap at hindi matitinag. Kapag sinusunod natin ang Panginoon, tayo ang mainit na waks na maaari Niyang hubugin. Kapag tayo ay lumayo sa Kanya tayo ay nagiging matigas dahil sa kasalanan at tayo ay nagiging waks na hindi na Niya kayang hulmahin.

Verse 13 Ngunit ang magtitiis hanggang wakas, siya rin ang maliligtas. **Ito ang ibig kong sabihin nang sabihin kong tumakbo sa takbuan hanggang sa pinakadulo. Ang sinumang lumayo sa Panginoon ay hindi maliligtas.**

Apocalipsis 13:9-10

9 Kung ang sinoman ay may pakinig, ay makinig.

10 Ang humahantong sa pagkabihag ay papasok sa pagkabihag: ang pumapatay sa pamamagitan ng tabak ay kailangang patayin sa pamamagitan ng tabak. Narito ang pagtitiis at pananampalataya ng mga banal. **Kailangan nating maging matiyaga sa lahat ng pagsubok na maaaring harapin natin. Lahat ng dapat mangyari ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat mangyari.**

Ganito ang isinulat ni Apostol Pablo:

II Kay Timoteo 4:7-8

7 Ako'y lumaban ng mabuting pakikibaka, ako'y nagtapos ng aking lakad, aking iningatan ang pananampalataya:

8 Mula ngayon ay may inilagak na putong sa akin ng katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon, ang matuwid na hukom, sa araw na yaon: at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na umiibig sa kaniyang pagpapakita. **Kailangan nating gawin ang ginawa niya.**

Isinulat din ito ni Pablo sa Hebreo 12:1

1 Kaya't sa pagkakita sa atin ay naliligiran din ng napakalawak na ulap ng mga saksi, isantabi natin ang bawa't bigat, at ang kasalanang napakadali sa atin, at takbuan natin nang may pagtitiis ang takbuan na inilagay sa ating harapan,

Bumalik sa Mateo 24

14 At ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng bansa; at pagkatapos ay darating ang wakas. **Ano ang ebanghelyo ng Kaharian? Ito ang doktrina ni Cristo, ang Katotohanan na Kanyang ipinangaral. Narinig na ba ng buong mundo ang tunay na ebanghelyo? Hindi ito makukumpleto hangga't hindi napatay ang dalawang testigo. Tapos darating ang katapusan.**

Sinasabi ng bibliya na kailangang may dalawa o tatlong saksi bago mapatay ang sinuman. Ipadadala ng Diyos ang Kanyang dalawang saksi sa loob ng 3 1/2 taon upang ibigay ang huling babala sa mundo.

Ganito ang sinasabi sa atin ng kautusan ng Diyos sa **Deuteronomio 17:6**:
6 Sa bibig ng dalawang saksi, o tatlong saksi, ang karapat dapat sa kamatayan ay papatayin; ngunit sa bibig ng isang saksi ay hindi siya papatayin.

Bibigyan ng Diyos ang mundo ng isa pang pagkakataon na magsisi at lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng bibig ng Kanyang dalawang saksi.

Apocalipsis 11:3

3 At bibigyan ko ng kapangyarihan ang aking dalawang saksi, at sila'y manghuhula ng isang libo dalawang daan at tatlong pu't tatlong pung araw, na nakademit ng sakong. **Ito ang magiging huling dalawang saksi bago dumating ang Panginoon at tipunin ang mga banal at bago ibuhos ang poot ng Diyos.**

Kailan darating ang dalawang saksing ito? Sa huling 3 1/2 taon ng kapighatian. Ang isang palatandaan na magpapakita ng kanilang pagdating ay narito sa:

Bumalik sa Mateo 24

Verse 15 Pagka nakita nga ninyo ang karumal dumal na kapahamakan, na sinalita ni Daniel na propeta, ay tumayo sa dakong banal, (ang sinumang magbabasa, ay unawain:) **Ang tinutukoy niya ay ang larawan ng hayop na itatayo, at ang mga tumatanggap ng marka ng hayop ay sasambahin.**

Ang hula nito ay nasa Daniel 9:27

27 At kaniyang pagtitibayin ang tipan sa marami sa loob ng isang linggo:(ang linggong ito ay kumakatawan sa 7 taon) at sa gitna ng linggo (**kalahati ng 7 taon**) ay ipapatigil niya ang sakripisyo at ang paghahandog, at sa paglaganap ng mga karumal dumal na gawain ay gagawin niya itong walang tirahan, maging hanggang sa matupok, at ang napagpasyahan ay ibubuhos sa mga naliligaw. Ang hayop at ang **bulaang propeta ay makikipagkasundo sa mga Judio upang payagan silang magtayo ng templo at magsimulang magsakripisyo sa ating hinaharap** at sa kalagitnaan ng mga **hukbo ng hayop ay palibutan ang Jerusalem at titigil sa mga sakripisyo at hahangarin na lipulin ang mga Judio at lahat ng nasa Judea. Ito ang magiging simula ng Dakilang Kapighatian.**

Daniel 11:31

31 At ang mga bisig ay tatayo sa kaniyang bahagi, at kanilang dudumitin ang santuario ng lakas, at aalisin ang pang araw araw na hain at kanilang ilalagay ang karumaldumal na nagpapapanglaw. **Ang mga tao ang magtatayo ng rebulto para sa hayop.**

Daniel 12:11

11 At mula sa panahon na ang pang araw araw na hain ay aalisin, at ang karumal dumal na bagay na nagpapawasak ay itatayo, ay magkakaroon ng isang libo dalawang daan at siyamnapung araw. **(Ang mga araw na ito ay nagdaragdag ng hanggang sa 3 1/2 taon.)**

Bumalik sa Mateo 24

16 Kung magkagayo'y magsitakas sa mga bundok ang mga nasa Judea: **Ang mga hukbo ng hayop ay magpapalibutan sa Judea. Mabilis itong mangyayari kaya binabalaan sila ni Jesus na mabilis na tumakas sa lugar.**

17 Ang nasa bubungan ng bahay ay huwag bumaba upang kumuha ng anomang bagay sa kaniyang bahay:

18 Ni huwag bumalik ang nasa bukid upang kunin ang kaniyang mga damit.

19 At sa aba nila na nagdadalang tao, at sa mga nagpapasuso sa mga araw na yaon!

20 Datapuwa't ipagdasal ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag sa taglamig, ni sa araw ng sabbath:

21 Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na hindi pa nangyari mula pa sa pasimula ng sanglibutan hanggang sa panahong ito, hindi, ni kailanman ay hindi mangyayari. **Ito ang magiging simula ng Dakilang Kapighatian.**

Ano ang mangyayari sa lahat ng taong ito na tumatakas mula sa Judea?

Apocalipsis 12:1-6

1 At lumitaw ang isang malaking kababalaghan sa langit; isang babaeng nakadamit ng araw, at ng buwan sa ilalim ng kaniyang mga paa, at sa kaniyang ulo ay isang putong na may labindalawang bituin: **Ito ay nagsasalita tungkol sa bansang Israel.**

2 At siya'y nagdadalang tao ay sumigaw, na nagsisipagdaramdam sa panganganak, at nasasaktan na iligtas. **Dahil sa mga kasalanan ng Israel kailangan niya ng Tagapagligtas.**

3 At lumitaw ang isa pang kababalaghan sa langit; at masdan ang isang malaking pulang dragon, na may pitong ulo at sampung sungay, at pitong putong sa kanyang mga ulo. **Ito ay nagsasalita tungkol sa pagkontrol ni Satanas sa hayop at sa kanyang mga hukbo.**

4 At hinila ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at itinapon sa lupa: (ito ay tungkol sa pagbagsak ni Satanas at ng **ikatlo ng mga anghel**) at ang dragon (Satan) ay tumayo sa harap ng babae (Israel) na handang iligtas, (**ang kapanganakan ni Jesus**) sapagkat upang lamunin ang kanyang anak sa sandaling ito ay ipinanganak. **Si Satanas ay nagsisikap na sirain ang linya ni Cristo mula pa sa simula ng paglikha, at sinubukan niyang sirain si Jesus gamit si Herodes.**

5 At siya'y nanganak ng isang lalake na bata, na siyang mamamahala sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng isang tungkod na bakal: at ang kaniyang anak ay nahuli sa Dios, at sa kaniyang luklukan. **Si Jesus ay ipinanganak, namatay, at bumalik sa Langit.**

6 At ang babae (**mga Judio at iba pang mga Israelita na nasa Judea**) ay tumakas sa ilang, kung saan siya ay may isang lugar na inihanda ng Dios, upang siya'y kanilang pakainin doon ng isang libo dalawang daan at tatlong pu't limang araw. **Binabalaan ng Diyos ang mga nasa Judea na tumakas kapag lumitaw ang mga hukbo ng hayop. Ang mga tumatakas ay poprotektahan ng Diyos sa ilang sa loob ng 3 1/2 taon.**

Tumalon sa Apocalipsis 12:12-14

12 Kaya't magalak kayo, kayong mga langit, at kayong mga nananahan sa mga yaon. Sa aba ng mga naninirahan sa lupa at sa dagat! sapagkat ang diyablo ay bumaba sa inyo, na may malaking poot, sapagkat nalalaman niya na siya ay may maikling panahon lamang. **Si Satanas ay**

nagsisikap na sirain ang lahat ng nilikha ng Diyos simula sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan nina Adan at Eva.

13 At nang makita ng dragon na siya'y itinapon sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng lalaking sanggol. **Inusig niya ang Israel na alam niyang ang Tagapagligtas ay magmumula sa kanila.**

14 At sa babae ay binigyan ng dalawang pakpak ng isang malaking agila, upang siya'y lumipad sa ilang, sa kaniyang dako, kung saan siya'y inaalagaan sa loob ng isang panahon, at mga panahon, at kalahating panahon, mula sa mukha ng ahas. **Muli Niyang ipinaaalala sa atin na ang mga nasa Judea, kapag tumakas sila, ay mapoprotektahan sa loob ng 3 1/2 taon hanggang sa dumating si Cristo upang tipunin ang Kanyang mga hinirang, ang mga patay at ang mga buhay.**

Bumalik sa Mateo 24

Verse 22 At maliban na ang mga araw na yaon ay paikliin , ay walang laman ang maliligtas: datapuwa't dahil sa mga hinirang ay paikliin ang mga araw na yaon.

Maraming ideya sa talatang ito. Ginagamit ito ng ilan upang kumpirmahin ang isang rapture bago ang kapighatian. Naniniwala ako na sinasabi nito sa atin na makikialam ang Diyos bago tuluyang lipulin ng sangkatauhan ang kanilang sarili o kung hindi man ay sino ang ating paghaharian sa milenyo bilang mga hari at saserdote

Verse 23 Kung gayon, kung ang sinoman ay magsasabi sa inyo, Narito, narito si Cristo, o naroon huwag kayong maniniwala. **Hindi mo kailangang pumunta sa kung saan sinasabi ng isang tao na si Cristo ay. Siya ay sumasaiyo at nasa iyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Pagbalik Niya, ipapatipon ka ng kanyang mga anghel mula saan ka man naroroon.**

Verse 24 Sapagka't may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anopa't kung maaari, ay kanilang lilinlangin ang mga hinirang. **Marami ang mga manloloko, at kung makikinig tayo sa kanila sa halip na sumunod kay Jesus, tayo ay malinlang kasama ng iba pang mga tao sa mundo.**

II Mga Taga Tesalonica 2:8-12

8 At pagkatapos ay ihahayag ang Masamang yaon, na kakainin ng Panginoon ng espiritu ng kaniyang bibig, at lilipulin sa ningning ng kaniyang pagdating: **lilipulin ni Jesus ang hayop at ang bulaang propeta pagbalik Niya.**

9 Maging siya, (ang hayop) **na ang** pagdating ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kasinungalingan na kababalaghan, **Ang hayop ay makagagawa ng mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas na manlilinlang sa sanlibutan.**

10 At sa lahat ng panlilinlang ng kasamaan sa kanila na nangapapahamak; dahil hindi nila tinanggap ang pag ibig ng katotohanan, upang sila ay maligtas. **Ang mga lumalaban sa Katotohanan ay malilinlang.**

11 At dahil dito ay magpapakadala ang Dios sa kanila ng malakas na delusyon, upang sila'y maniwala sa kasinungalingan: **Dahil ang tumatanggi sa Katotohanan, ay papayag ang Dios na manatiling nakapikit ang kanilang mga mata.**

12 Upang silang lahat ay mapahamak na hindi naniwala sa katotohanan, kundi nagkaroon ng kasiyahan sa kawalang katuwiran. **Haharapin nila ang poot ng Diyos.**

Apocalipsis 13:13-15

13 At siya (**ang hayop na may kapangyarihan ni Satanas**) ay gumagawa ng mga dakilang kababalaghan, kaya't pinapababa niya ang apoy mula sa langit sa lupa sa paningin ng mga tao, **Marami ang malinlang.**

14 At niloloko ang mga nananahan sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang yaon na kaniyang kapangyarihang gawin sa paningin ng hayop; na sinasabi sa mga nananahan sa lupa, na sila'y gumawa ng larawan sa hayop, na may sugat sa pamamagitan ng tabak, at nabuhay.

15 At siya'y may kapangyarihang magbigay buhay sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay kapwa magsalita, at magdulot na ang kasindami ng ayaw sumamba sa larawan ng hayop ay papatayin.

Sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas ang hayop ay magpapasalita sa rebulto at sasabihin nito sa mga tao na patayin ang lahat ng hindi sumasamba sa hayop o tumatanggap ng marka ng hayop.

Bumalik sa Mateo 24

25 Narito, sinabi ko na sa inyo noon. **Napakaraming babala ang ibinigay ni Jesus tungkol sa hinaharap.**

26 Kaya't kung sasabihin nila sa inyo, Narito, siya'y nasa disyerto; huwag kang lalabas: masdan, siya ay nasa mga lihim na silid; huwag kayong maniniwala. **Muli, sinasabi Niya sa atin na hindi natin Siya kailangang hanapin. Hahanapin Niya tayo.**

27 Sapagka't gaya ng kidlat (**dapat sabihin ang pag iilaw. Ito ay nagsasalita tungkol sa araw.**) lumalabas sa silangan, at nagniningning maging hanggang sa kanluran; gayon din ang pagdating ng Anak ng tao. **Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay inilibing na ang kanilang mga paa ay nakaharap sa Silangan. Ito ay paniniwala ng mga tao na kapag Siya ay lumitaw sa Silangan na kailangan nilang harapin Siya. Ito ay isang maling tradisyon. Ang bayan ng Diyos ay babangon sa Kanya kahit saan man sila ilibing.**

28 Sapagka't saan man naroon ang bangkay, doon magtitipon ang mga agila. **Ito ay isang pagtukoy sa mga patay sa lambak ng Armagedon. Maraming ibong mandaragit ang darating upang magpakabusog sa mga katawan pagkatapos na bumalik si Cristo at labanan ang mga ito.**

29 Kaagad pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na yaon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kaniyang liwanag, at ang mga bituin ay babagsak mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng langit ay yuyuyanig: **Sa pinakadulo ng 3 1/2 taon ang mundo ay magiging pitch black bago pa man lumitaw si Jesus, at makikita lamang ng mundo ang liwanag ng Panginoon na nagniningning mula sa langit sa itaas.**

30 At pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng tao sa langit: at pagkatapos ay magdadalamhati ang lahat ng mga lipi sa lupa, at kanilang makikita ang Anak ng tao na dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. **Marami ang magluluksa dahil makikita nila ang mga buhay at patay kay Cristo na babangon at mapagtanto na malapit na nilang harapin ang poot ng Diyos.**

31 At isusugo niya ang kaniyang mga anghel na may malakas na tunog ng pakakak, at kanilang titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. **Alam ni Jesus kung nasaan tayo at ang Kanyang mga anghel ay darating para sa Kanyang bayan.**

1 Tesalonica 4:16

16 Sapagka't ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Dios: at ang mga patay kay Cristo ay unang babangon: **Isang trumpeta ang tumunog at ang tinig ay magsasabi, "Umahon ka rito." Pinatutunayan ito ng mga sumunod na talata.**

Apocalipsis 11:11-12

11 At pagkaraan ng tatlong araw at kalahati ay pumasok sa kanila ang Espiritu ng buhay na mula sa Dios, at sila'y tumayo sa kanilang mga paa; at labis na takot ang nahulog sa kanila na nakakita sa kanila.

12 At narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, Umahon kayo rito. At sila ay umakyat sa langit sa ulap; at namasdan sila ng kanilang mga kaaway. **Ito rin ang magiging tinig na maririnig ng lahat ng bayan ng Diyos bago tayo bumangon upang salubungin si Jesus sa kalangitan.**

Bumalik sa Mateo 24

32 Ngayon ay matuto ng isang talinghaga tungkol sa puno ng igos; Kapag ang kaniyang sanga ay malambot pa, at nagbubunga ng mga dahon, nalalaman ninyo na ang tag init ay malapit na:

33 Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng bagay na ito, ay malaman ninyo na malapit na, maging sa mga pintuan.

Ang mga tao ngayon ay nais pa ring makipagtalos tungkol sa Kanyang pagbabalik at kung ang mga bagay na sinabi ni Jesus ay mangyayari bago Siya bumalik para sa mga banal. Hindi nagsisinungaling si Jesus, kaya kung sinabi Niya ang mga ito, mapagkakatiwalaan natin silang totoo.

34 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang salinlahing ito ay hindi lilipas, hanggang sa matupad ang lahat ng bagay na ito.

35 Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas.

36 Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon ay walang nakakaalam, hindi, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang aking Ama lamang.

Kung may nagtangkang sabihin sa iyo na Siya ay babalik sa isang tiyak na petsa, lumayo sa kanila. Hindi man lang alam ni Jesus ang araw ng Kanyang pagbabalik. Kaya nga binigyan Niya u ng mga palatandaan na hahanapin.

37 Datapuwa't kung paanong ang mga araw ni Noe (**Noe**) ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng tao.

38 Sapagka't gaya ng mga araw na bago ang baha ay nagsisikain at nagsisiinom, na nangagaasawa at nangagaasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa kaban,

39 At hindi nalalaman hanggang sa dumating ang baha, at inalis silang lahat; gayon din ang pagdating ng Anak ng tao. **Naging masama talaga ang sitwasyon noong panahon ni Noah.**

Kaya, ano ang nangyayari noong panahon ni Noe

Genesis 6:1-5

1 At nangyari, nang ang mga tao ay magsimulang dumami sa ibabaw ng lupa, at ang mga anak na babae ay ipinanganak sa kanila,

2 Na nakita ng mga anak na lalaki ng Dios ang mga anak na babae ng tao na sila'y magaganda; at kinuha nila ang mga ito bilang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga lalaki ng Diyos ay **nag aasawa ng mga babaeng hindi makadiyos, at ang mga babae ay inaakay ang mga lalaki palayo sa Diyos. Pinili ng Diyos na wasakin ang mundo at magsimulang muli kay Noe at sa kanyang mga anak.**

3 At sinabi ng Panginoon, Ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi lagi sa tao, sapagka't siya rin ay laman: gayon ma'y ang kaniyang mga araw ay magiging isang daan at dalawang pung taon. **Binigyan niya si Noe ng 120 taon para itayo ang arka.**

4 May mga higante (**mga tirano**) sa lupa nang mga araw na yaon at pagkatapos din noon, nang ang mga anak ng Dios ay pumasok sa mga anak na babae ng tao, at sila'y nanganak sa kanila, ay naging mga makapangyarihang tao na noong unang panahon, mga lalaking bantog. Ang mga anak ng mga lalaki ng Diyos ay **nanganganak sa mga babaeng ito, ngunit ang kanilang mga anak ay hindi pinalaki sa mga paraan ng Diyos.**

5 At nakita ng DIYOS na ang kasamaan ng tao ay malaki sa lupa, at ang bawat imahinasyon ng mga kaisipan ng kanyang puso ay patuloy lamang na masama. **Mabilis ang paglaki ng kasamaan tulad ng nangyayari ngayon. Kaya nga sinabi ni Jesus, "tulad noong panahon ni Noe."**

Genesis 6:11-12

11 Ang lupa ay tiwali rin sa harap ng Dios, at ang lupa ay napuno ng karahasan.

12 At tiningnan ng Dios ang lupa, at, narito, ito'y sira; sapagkat ang lahat ng laman ay nagpasama ng kanyang landas sa lupa.

Ito ang panahon ng malaking pagtalikod habang dumarami ang mga tao ng Diyos na iniwan Siya at papasok sa mundo. Nangyayari ito sa bayan ng Diyos ngayon.

2 Tesalonica 2:3

3 Huwag kayong dayain ng sinoman sa anomang paraan: sapagka't ang araw na yaon ay hindi darating, maliban kung may unang dumating na pagtalikod, at ang taong yaon ng kasalanan ay mahayag, na anak ng kapahamakan; **Marami pa rin ang umaalis sa Diyos at babalik sa mundo. Kailangan nating patuloy na babalaan sila.**

Bumalik sa Mateo 24

40 Kung magkagayo'y dalawa ang nasa bukid; ang isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan.

41 Dalawang babae ang maggiling sa gilingan; ang isa ay kukunin, at ang isa ay iiwan.

42 Magbantay nga kayo: sapagka't hindi ninyo nalalaman kung anong oras darating ang inyong Panginoon. **Ang unang 3 talatang ito ay tungkol sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ipinapakita lang nito sa atin na hindi lahat ay makakasama sa pagkabuhay na iyon.**

43 Datapuwa't alamin mo ito, na kung nalaman ng mabuting tao sa bahay kung anong bantay darating ang magnanakaw, siya'y nagbantay, at hindi niya hinayaang masira ang kaniyang bahay.

44 Kaya't kayo'y maging handa rin: sapagka't sa oras na hindi ninyo inaakala ay darating ang Anak ng tao. **Dahil hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus, maliban sa mga palatandaang ibinigay Niya sa atin, kailangan nating patuloy na palaguin ang ating pananampalataya at sa ating paglalakad kasama Niya. Kailangan nating maging handa sa Kanyang pagbabalik.**

45 Sino nga ba ang tapat at matalinong alipin, na ginawang pinuno ng kaniyang panginoon sa kaniyang sambahayan, upang bigyan sila ng pagkain sa takdang panahon **Binigyan niya tayo ng trabahong gagawin.**

46 Mapalad ang aliping yaon, na kapag siya'y pumarito ay makikita ng kaniyang panginoon na gumagawa ng gayon.

47 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Na siya'y gagawin niyang pinuno sa lahat ng kaniyang mga pag aari. **Ang mga gumagawa ng mabuting trabaho dito ay magiging kwalipikado na maglingkod kasama Niya sa sanlibong taong paghahari at higit pa sa Kaharian ng Diyos. Nagbibigay Siya ng babala sa mga susunod na talata laban sa pagtalikod sa Kanya.**

48 Datapuwa't kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kaniyang puso, Ang aking panginoon ay nagpapaliban sa kaniyang pagparito;

49 At magsisimulang saktan ang kaniyang mga kapwa alipin, at kumain at uminom kasama ng lasing;

50 Ang panginoon ng aliping yaon ay darating sa araw na hindi siya inaasahan, at sa oras na hindi niya nalalaman,

51 At siya'y puputulin niya, at itatalaga sa kaniya ang kaniyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw: magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. **Ang lawa ng apoy na mawawasak.**

Marami akong ibinigay sa inyo upang matuto at maunawaan, ngunit naniniwala ako na mahalaga ito upang tayo can ay mabuhay nang payapa habang matiyaga tayong naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kung may tanong ka, ipaalam mo lang sa akin.

God bless and keep you safe.